

Sống Mà Không Có Đối Thủ

Điều mà chúng ta cần nhất là cần ai đó thúc đẩy chúng ta trở thành người mà chúng ta biết chúng ta sẽ nên như vậy.

Ralph Waldo Emerson

Bạn có bao giờ gặp một đối thủ chưa?

Tôi không có ý nói người bạn đối thủ của mình trong cuộc tranh tài thể thao. Tôi cũng không có ý nói đến những người đi bộ đua để thu hút sự chú ý và cảm tình của cha mẹ họ.

Tôi đang nghĩ tới đối thủ là người liên tục nói xấu chúng ta. Một đối thủ rõ ràng không phải là người bạn hay người thân của chúng ta. Khi một đối thủ xuất hiện thì mục tiêu của họ không phải là thắng cuộc đua mà loại chúng ta khỏi cuộc chơi.

Nhưng chuyện gì xảy ra nếu bạn phát hiện ra rằng cuộc đời mà bạn từng muốn sống không nằm trong phạm vi cạnh tranh? Chuyện gì xảy ra nếu bạn nhận ra rằng bạn không cần phải thua cuộc chơi? Chuyện gì xảy ra nếu bạn phát hiện ra rằng bạn không thể thua được? Chuyện gì xảy ra nếu bạn không chỉ nghĩ bên ngoài khuôn khổ mà còn chọn để sống ngoài khuôn khổ nữa?

Nhiều năm trước đây tôi có đọc một cuốn sách gợi ý rằng nguyên nhân gây ra sự kết thúc thế giới này là do một sự

KHÔNG CÓ ĐỐI THỦ

thu ghét tràn lan. Sách này đưa ra một giả thuyết rằng thời kì đến khi mà thế giới sẽ được chia ra làm hai trường phái tư tưởng. Khi mà sự phân chia này lên đến tột đỉnh thì chỉ cần một xung đột nhỏ sẽ dẫn tới một cuộc tấn công cho đến khi chúng ta trải qua một cuộc tận diệt hoàn toàn (tận thế).

Sự phân chia có hệ thống này bắt đầu ở bình diện rất gần gũi. Nó có thể bắt đầu ngay ở gia đình, nơi mà những gia đình bị chia cắt, đẩy áp những con người bị tổn thương do có những tấm lòng bị thương tổn. Có những thế lực rất thực đang thì thầm những lời dối trá nhằm tấn công tâm trí, ý chí và tình cảm của bạn để mong rằng bạn sẽ tập chú về mình và rồi sau đó nhắm vào những người khác.

Thật khó để không nghe những “điệp khúc” cùng với những “sứ giả” mà nói cho chúng ta biết rằng chúng ta không tốt đủ, không trẻ tuổi đủ, không thông minh đủ, không kiên ăn đủ và không giàu có đủ. Chúng ta bị “nhồi nhét” với ác ý rằng chúng ta phải sống co rút lại theo những gì họ mong đợi. Chính bản chất con người có khuynh hướng bắn phá những tư tưởng rằng chúng ta không bao giờ đủ. Khi sự quấy nhiễu này lên đến tột đỉnh, một số đã đầu hàng bằng cách làm theo, trong khi một số khác thì nổi loạn bằng cách phản pháo lại những lời buộc tội như thế.

Chúng ta đoán xét khi chúng ta cảm thấy bị xét đoán.

Chúng ta xấu hổ khi chúng ta cảm thấy bị xấu hổ.

Chúng ta ganh ghét khi chúng ta không thích bản thân.

Khi chúng ta rơi vào tình trạng phá sản, chẳng mấy chốc chúng ta muốn “cướp” của người khác. Đây chính là cái vòng luẩn quẩn mà mọi người đều thua và không ai thắng cả. Nhưng chuyện gì xảy ra nếu những lời sứ đồ Phao-lô nói là thật?

Nhưng sự tin kính kèm với sự thỏa lòng là món lợi lớn (1 Ti 6:6)

Sự tin kính là khả năng chấp nhận lợi thế của Chúa cho mình.

Điều này có nghĩa là chúng ta nhìn nhận cách mà Chúa nhìn người khác, chúng ta phải chấp nhận cách Ngài nhìn chúng ta.

Sự thỏa lòng và cảm thấy thật sự dễ chịu trong chính màu da của mình sẽ không sinh ra sự tự mãn; nó khai phóng sự sáng tạo! Hãy quay lưng khỏi những kẻ nói xấu và những sự phân tâm. Chúa dõi mắt vào chúng ta nên chúng ta hãy nhường mắt lên nhìn Ngài.

Sau đó rồi làm gì nữa?

Thay vì hơn thua với những gì không được định cho bạn . . . bạn hãy dồn năng lực để khám phá ra những gì là của bạn.

Tôi cầu nguyện cuốn sách này sẽ làm sạch những “vũng bùn nhơ” trong cuộc sống bạn mỗi ngày. Thay vì cố gắng thắng một cuộc cạnh tranh mà rốt cuộc bạn không được thứ gì cả, tôi muốn bạn đứng ở vị trí chiến thắng cuộc chiến này. Có một cuộc chiến thật sự đang tranh giành sức lực của linh hồn bạn. Đây là lúc bạn lấy lại vị thế của bạn ở thế gian này. Nào chúng ta hãy phơi bày những lời dối trá và phân tâm và khám phá bạn thật sự là ai.

Mất và Tìm lại được

Tôi thích chó. Mới đây đang khi tôi đi xa nhà trên một chuyến đi đến Nam Hàn, con chó cưng của tôi là Tia bị nhốt trong nhà. Hình như là người giúp việc đã không khóa cửa ngoài nên con chó của tôi đã bỏ nhà đi ra đường vào ngay mùa đông lúc đó. Không biết vì lí do gì, nhưng con chó không biết đường về nhà đêm đó. Có một người hàng xóm đã tử tế dắt nó về đêm đó và nhốt nó vào chuồng nhốt súc vật.

Con chó của tôi có gắn thẻ nhưng địa chỉ nhà tôi trên thẻ đã thay đổi. Hơn nữa, giấy chứng nhận nuôi chó của chúng tôi cũng đã hết hạn (xin lỗi, đây là sự cố chỉ xảy ra một lần) và thế là bạn có con chó cưng và nhốt ở nhà nhưng bây giờ đi lạc không ai tìm thấy nó.

KHÔNG CÓ ĐỐI THỦ

Tại Seoul, Hàn Quốc, tôi không biết tin này. Các con tôi đã khôn khéo không nói cho tôi biết sự cố này, nhưng rõ ràng là có điều gì đó không ổn ở nhà. Các con tôi đi tìm khắp nơi nhưng không thấy con chó đâu cả. Chúng sợ rằng có kẻ xấu đã bắt nó. Nỗ lực cuối cùng là các con tôi đã làm theo lời khuyên của một người và đến tìm ở chuồng nhốt súc vật.

Khi con tôi là Austin đến chuồng và thấy con chó Tia, nó không chắc đó là con chó của chúng tôi. Điều đáng buồn là dáng vẻ con chó rất nã nể, nó không phấn khởi khi thấy con trai tôi. Nó cứ nằm ở một góc, run rẩy và co cụm lại. Sau khi con trai tôi trả chi phí giữ con chó qua đêm và nộp phạt, con chó đã được đem về nhà trở lại.

Khi tôi về nhà và biết hết sự việc, tôi hơi cảm thấy buồn. Không phải do lỗi con tôi mà là do con chó. Nó là con chó chúng tôi nuôi rất nhiều năm nhưng đây là lần đầu tiên nó bỏ nhà đi và không chịu về nhà nữa. Tôi hơi lo . . . sao bây giờ nó lại . . . ? Có phải nó không thấy sao? Có phải nó già quá nên lãng trí chẳng? Nó có tìm kiếm tôi chẳng?

Chúng quy lại thì lí do con chó bỏ nhà đi không quan trọng. Nó thuộc về gia đình chúng tôi và việc nó không biết tìm đường về nhà cũng không phủ nhận sự thật trên. Nó đã tìm lại được, mọi chi phí đã được trả, giấy chứng nhận đã được gia hạn và nó không còn bị nhốt trong chuồng nữa và nó đã về lại ngay ngôi nhà của chúng tôi, ngồi ngay dưới chân tôi. Chỉ một đêm bỏ nhà đi cũng không khiến chúng tôi không nhìn nhận nó trở lại.

Có lẽ bạn biết ý tôi muốn nói gì rồi. Nếu chúng tôi (người chủ của con chó sơ suất) mà còn làm việc này cho con chó của chúng tôi, thì huống chi Cha chúng ta trên trời làm cho chúng ta? Bước đầu tiên để biết được danh tính của bạn được tìm thấy trong sự thật rằng bạn là ai đối với Ngài. 1 Giăng 3:1 hé mở cho chúng ta về cách Chúa nhìn chúng ta.

Hãy xem Chúa Cha yêu chúng ta biết bao: Ngài cho chúng ta được mang danh “con cái Chúa”, và chúng ta đích thực là con cái Ngài! Nhưng người đời không biết chúng ta

là con cái Chúa vì họ không biết Ngài.

Nào chúng ta hãy nói về tình yêu lạ lùng của Chúa. Nó đầy sự cảm hứng, vô cùng lạ lùng và hết sức tuyệt vời. Nó trái với quy luật thông thường. Nó sâu nhiệm đủ để khiến chúng ta ngạc nhiên. Và tình yêu lạ lùng này giống như việc mua một món quà và tặng cho người khác, vì đây là món quà vượt trên mọi món quà. Chúng ta được ban cho món quà cứu rỗi. Đức Chúa Trời nhìn thấy chúng ta trong tình trạng khốn khổ, bị giam trong "chuồng", nằm co cụm ở một góc trong thế giới loài người và rồi trả giá để cứu rỗi chúng ta. Nhưng Ngài không dừng tại đó. Ngài kéo chúng ta lại gần, "gia hạn" giấy phép của chúng ta, và nhận chúng ta làm con của Ngài. (Tất cả những việc này Ngài đã làm trước khi chúng ta được tẩy sạch). Bạn thật sự thuộc về Ngài. Và Ngài yêu tất cả con cái Ngài một cách lạ lùng. Nhưng Ngài cũng yêu chúng ta một cách độc đáo.

Ngang Hàng hay Độc Đáo?

Thường trong nỗ lực làm mọi thứ cho công bằng, con người chúng ta bị cám dỗ suy nghĩ rằng Chúa yêu chúng ta giống nhau. Ý niệm này lúc đầu nghe rất hay, nhưng yêu giống nhau thì chưa đủ. Từ ngữ "giống nhau" hàm ý chúng ta có thể thay thế cho nhau hay hoán đổi nhau. Chẳng hạn như "Ôi thôi nào, tôi đã làm hỏng cái kiếng tôi mua tuần vừa rồi, tôi hy vọng rằng người ta vẫn còn bán cái kiếng tương tự." Hoặc dùng ví dụ mà tôi mới nói, "Con chó tôi cưng rất nhiều năm đã đi lạc. Thôi được, tôi sẽ mua con khác thay thế nó và tôi sẽ cưng con chó mới như con cũ."

Đối với tôi chuyện này không hợp, và tôi tin rằng Đức Chúa Trời cũng không làm thế - và tôi sẽ nói cho bạn biết tại sao.

Một buổi chiều nọ tôi nghỉ trưa. Vấn đề là tôi gục trên máy tính, chúc không ngủ trên giường. Đầu tôi ngục xuống cho đến khi tôi tỉnh dậy phát hiện ra rằng chữ "t" nhảy trên màn hình máy tính tới tám trang.

KHÔNG CÓ ĐỐI THỦ

Lúc đó tôi cảm thấy rằng tôi cần nghỉ ngơi và đi ngủ thật sự. Tôi thả con chó ra và đi vào phòng ngủ. Khi tôi đang mơ mơ màng màng, tôi nghe Thánh Linh thì thầm, “Ta không yêu thương con cái Ta ngang nhau.”

Hơi sốc, tôi ngồi dậy khỏi giường. Ý tưởng chế nhạo này đến từ đâu? Tôi khướ từ thẳng thừng, “Ngài phải yêu thương chúng con như nhau còn không thì không có công bằng gì cả.”



**Ta không yêu
thương con
cái Ta ngang
nhau, Ta yêu
chúng một
cách độc
đáo.**

Sự phản đối của tôi gặp phải câu trả lời, “Ta không yêu ngang nhau. *Ngang nhau* ám chỉ rằng tình yêu của Ta có thể đo lường được, nhưng Ta đảm bảo với con là . . . nó không thể đo lường được. *Giống nhau* nghĩa là các con cái Ta có thể thay thế hoặc hoán đổi cho nhau, nhưng họ không thể làm vậy được. Lòng của Ta không chia cắt thành từng phần vậy được. Không ai có thể thay thế hay thế chỗ trong tấm lòng của Ta. Như con thấy, Ta không yêu thương con cái Ta ngang nhau, Ta yêu chúng một cách độc đáo.”

Hãy hít thở sâu và hãy lắng nghe. Chúa yêu chúng ta một cách độc đáo thay vì ngang nhau. Hãy tin tôi đi, độc đáo tốt hơn đấy!

Nếu bạn có nhiều con, có lẽ bạn hiểu chuyện này. Khi đứa thứ hai, thứ ba hay đứa út ra đời, tình thương của bạn không bị chia cắt. Nó có thể phải yêu thương nhiều hơn nhưng tình thương đó không thể đo lường được. Bạn không thể cân đo đong đếm tình yêu dành cho mỗi đứa con dù bạn thử làm chuyện đó. Làm sao bạn đo được nỗi lòng của bạn? Tình thương mà bạn dành cho mỗi đứa con là độc đáo. Mỗi đứa đánh động tình thương của cha em theo những cách khác nhau. Lí thú thay là bạn có lẽ sẽ thích điểm độc đáo của đứa này mà hoàn toàn trái với điểm khác biệt mà bạn thích ở đứa kia. Chẳng hạn, tôi có đứa cháu rất hiếu chiến. Nó là em của đứa cháu lớn của tôi và đứa này thì rất hiền.

Tôi không so sánh hai đứa cháu này. Tôi yêu quý hai đứa và tôi trân trọng cách chúng nó tiếp cận cuộc đời theo hai cách khác nhau. Tôi không muốn nó hành xử giống nhau ở đời. Trong tấm lòng tôi không thương đứa nào hơn đứa nào; tôi yêu quý hai đứa, nhưng theo một cách độc đáo.

Ngang nhau cũng ám chỉ rằng tình yêu của Chúa có thể cân đo đong đếm nhưng nó không thể làm thế được. Tình yêu Chúa là vô hạn. Độc đáo mang một ý nghĩa rất sâu đậm. Chỉ có một người giống như bạn! Thánh Augustine nói rất hay: “Thượng Đế yêu mỗi chúng ta như thể là chỉ có một mình chúng ta mà thôi.”

Tình thương của Cha Thiên Thượng không thể ví sánh với một miếng bánh hay một trái táo cắt ra chia đều cho mỗi đứa con để chúng không cảm thấy phân bì. Tình thương lạ lùng của Ngài không thể đem chia cắt từng phần. Bạn có hiểu là Ngài yêu bạn trước khi sáng thế và tình thương Ngài dành cho bạn không có điểm dừng không? Bạn có thể quay lưng khỏi Ngài, lánh xa Ngài và chọn sống ở địa ngục, nhưng hành động của bạn cũng không ngăn chặn được tình thương của Ngài. (Nhưng rõ ràng là không ai chọn sống dưới địa ngục cả?)

Qua tiên tri Giê-rê-mi, Chúa nói lời này về tình yêu của Ngài: “Ta đã yêu con với tình yêu muôn thuở, vì thế, Ta vẫn tiếp tục bên lòng yêu con.” (Giê 31:3)

Để ý thì ở đây. Nó là thì quá khứ. Tình yêu của Ngài là vấn đề đã được định đoạt. Ngài đã yêu bạn, con người thật của bạn, con người độc đáo của bạn bằng tình yêu đời đời. Bất kể là bạn già hay trẻ, mập hay ốm, bạn là đối tượng của tình yêu đó. Ngài yêu bạn khi bạn còn trẻ dại. Ngài yêu tôi hơn khi tôi lớn tuổi và tùy tiện. Chúa là tình yêu. Ngài không phải để một chút *tình yêu* dành cho bạn . . . mà Ngài là tình yêu đối với bạn.

Tình yêu kì diệu của Cha chúng ta dành cho chúng ta thật vô hạn, thật gần gũi và độc đáo. Và bạn được Ngài yêu một cách độc đáo vì bạn được tạo dựng một cách độc đáo.

KHÔNG CÓ ĐỐI THỦ

Độc đáo nghĩa là "một tấm gương duy nhất, một mẫu hình độc nhất," và định nghĩa tôi thích nhất là "không có ai ngang hàng hoặc không có đối thủ." Cha Thiên Thượng chiếm vị thế độc tôn, không có đối thủ nên chúng ta cũng không ngạc nhiên rằng trong con mắt của Ngài chúng ta là những người con gái không có đối thủ. Điều này sẽ loại bỏ mọi lí do để chúng ta cạnh tranh với nhau.

Bạn là Mẫu Người Duy Nhất Về Bạn!

Bạn là khởi đầu và kết thúc của con người bạn. Không có hình mẫu nào của nhà thiết kế được hoạch định để sản xuất hàng loạt. Trong gia phả của Ngài, không có bản sao chép hay bản giống nhau và không có ai ngang hàng. Không có đối thủ trong cách mà bạn bày tỏ tình yêu Ngài cho người khác hay trong cách mà Ngài biểu lộ tình yêu Ngài cho bạn. Không ai có thể làm giống như bạn làm!

Chúa tạo dựng ADN của bạn một cách độc đáo và Ngài thêu dệt thân hình của bạn ở nơi bí mật để Ngài làm cho thế giới ngạc nhiên. Ngài là tác giả làm cho con tim của bạn tự động đập; Ngài là kiến trúc sư của nụ cười của bạn và của giai điệu trong giọng nói của bạn; Ngài tạo nên mọi dáng vẻ của bạn với những ý tưởng tốt đẹp nhất khi nghĩ về bạn. Ngài chúc mừng cùng với cha mẹ bạn nụ cười đầu đời của bạn và say mê quan sát những bước đi chập chững đầu tiên của bạn.

Nhờ sự quan tâm chăm sóc chu đáo này mà có vô số những khía cạnh trong cuộc đời bạn biểu lộ và phản ánh tình yêu của Ngài cách độc đáo. Ngài thêu dệt hết thảy mọi khía cạnh độc đáo và khả năng đặt biệt vào toàn bộ con người của bạn, là con gái của Ngài. Ngài biết mỗi một thuộc tính nào sẽ được biểu lộ rõ nét nhất qua thân hình nữ tính của bạn.

Ngài biết bạn sẽ đại diện và liên hệ với Ngài cách tốt nhất khi làm một người con gái. Đây chính là lí do Ngài chọn nữ làm giới tính cho bạn. Có một sự gắn bó dịu dàng giữa người cha và con gái.

Ngài không nghĩ đến một người con gái khác khi Ngài tạo dựng bạn . . . bạn là sự thỏa thích của Ngài.

Điều này có nghĩa là bạn sẽ không làm tốt hơn nếu bạn cao hơn, lùn hơn, đen hơn hay trắng hơn.

Điều này cũng có nghĩa là bạn sẽ không phải là người chuyên tải tốt nhất tình yêu mà Ngài giao cho bạn nếu bạn là người nam. Chúa không thương con trai hơn con gái. Ngài cũng không yêu mỗi phái tính ngang bằng nhau. Ngài yêu người nam và người nữ cách độc đáo. Có lẽ lúc bạn lớn lên bạn nghe những lời thì thầm hoặc những lời la hét rằng cha mẹ bạn ước gì bạn sanh ra là con trai. Có lẽ có những lúc bạn cũng ước gì mình là con trai. Nhưng hãy biết điều này . . . Chúa thì không bao giờ nói vậy.

Cha Thiên Thượng vui mừng khi bạn thở hơi thở đầu tiên, và khi năm tháng trôi qua, các thiên sứ trên trời vui mừng với Ngài khi bạn được tái sanh thành người con gái của Thánh Linh.

Một con người được yêu thương cách lạ lùng, nên không có gì có thể tình cờ giống bạn được.

Người Con Gái Không Có Đối Thủ

Tất cả những điều này nói lên cái gì? Nó nói lên rằng có một tình yêu không thể nói hết, không thể đo lường hết dành cho tất cả chúng ta. Bạn không cần phải tranh đấu cho vị trí của bạn tại bàn tiệc của Ngài hay phải tranh đấu để chinh phục được tình yêu của Ngài. Không ai có thể kéo bạn ra khỏi đó cũng không ai thay thế bạn. . . bạn không có đối thủ!

Anh em thân yêu, hiện nay chúng ta đã là con cái Thượng Đế. Mặc dù chưa biết hết tương lai nhưng chúng ta biết chắc khi Chúa trở lại, chúng ta sẽ giống như Ngài vì chúng ta sẽ thấy chính Ngài. Ai có niềm hy vọng ấy sẽ giữ mình tinh khiết vì Chúa Cứu Thế thật là tinh khiết.
(1 Giăng 3:2-3)

KHÔNG CÓ ĐỐI THỦ

Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá ra cách nào để sống đúng với con người của mình - chứ không phải thành người nào khác đang nỗ lực kiếm được tình yêu và sự chấp nhận của người khác. Chúng ta hãy chấm dứt so sánh mình với người khác vì so sánh không phải là cất cánh. Sự so sánh sẽ lừa dối chúng ta và khiến chúng ta không biết mình là ai ở trên đời này. Ai mà cần so sánh hay cạnh tranh nếu giá trị và danh tính của chúng ta gắn chặt với tính độc đáo cố hữu của chúng ta? Làm thế chúng ta chỉ làm cho mình cạn kiệt. Bạn là người con gái không có đối thủ nào. Bạn mang trong mình một tia sáng mà không có tia nào sánh bằng - bạn độc nhất vô nhị!

Cũng thế, trong Chúa Cứu Thế tất cả chúng ta hợp làm một thân thể, và các chi thể đều tùy thuộc lẫn nhau. Thượng Đế ban ân tứ cho chúng ta mỗi người một khác. (Rô-ma 12:5-6)

Đoạn Kinh Thánh này bày tỏ hai kẻ dèm pha chính kéo bạn xa khỏi một cuộc đời không có đối thủ: kiêu ngạo và ganh tị. Sự mô tả về sự độc đáo, một người con gái không có đối thủ, không có nghĩa là bạn đã đến đích. Mà nó có nghĩa rằng có một hành trình, và bạn là một mảnh ghép trong bức tranh ghép và có một chức năng trong hội thánh thuộc về bạn để bạn đóng góp.

Kiêu ngạo khiến bạn không kết nối với hội thánh khi nó thì thầm những sự tưởng tượng đề cao chúng ta quá mức và trêu chọc chúng ta rằng, “Phần của tôi là phần quan trọng. Nên tôi đứng một mình, tự tôi là đủ rồi, tôi là người quan trọng, kiêu hãnh và tự cao.”

Ngược lại, ganh tị cám dỗ chúng ta bỏ qua vai trò Chúa giao cho mỗi chúng ta ở thế giới này khi nó làm giảm giá trị của phận vụ của chúng ta. Ganh tị sẽ nói, *Tôi không xem trọng vai trò hay phần của bạn, vì tôi muốn bạn hãy đi khuất con mắt tôi để tôi có được vị trí của bạn.*

Cả hai điều này là hai lưỡi gươm chết người, nhằm kéo những cá nhân và tách họ ra khỏi nhóm, khiến họ không làm đúng chức năng và vị trí của họ. Đôi khi kẻ thù tấn công cả hai phía khi nó tấn công người nam trong hội thánh bằng sự ganh đua và cái nhìn méo mó về niềm kiêu hãnh phái tính đang khi đó phụ nữ thì rơi vào cái bẫy của sự ganh tị về phái tính.

Sống đúng với con người của bạn là trở thành bạn thật của tất cả chúng ta. Đây là lúc những người con gái của Chúa chúc mừng tính “độc đáo” và chấm dứt tranh đấu để “giống nhau” hay để cạnh tranh nhau cho hơn người ta. Bạn cho phép người khác không tôn trọng bạn khi bạn không bày tỏ con người thật của mình. Người ta luôn phân biệt cái giả hay đồ sao chép với cái thật. Ngay cả nếu họ không nhận ra nó, họ cũng sẽ cảm nhận hay nghe ngóng những lời nói sáo rỗng, những hành động và dáng vẻ trống rỗng của bạn. Có một sự khác nhau xa giữa một tấm gương và một sự sao chép. Đây là lí do tại sao bạn hay bối rối khi bạn cố thành người khác. Đời là một cuộc thử nghiệm của vô số những lựa chọn, và câu trả lời sai duy nhất là câu trả lời mà bạn không chọn cho mình.

Chúng ta coi nhẹ điểm đến của tình yêu của Chúa khi chúng ta chối bỏ sự biểu lộ độc nhất vô nhị của chúng ta. Và xin hãy hiểu cho rằng bạn trông giống như thế nào chính là điều bạn ít quan tâm nhất. Nên nhiều người nghĩ họ bày tỏ tính độc đáo của họ qua việc thử mặc quần áo, thử tóc tai, thử đeo vàng bạc và thử trang điểm. Những biểu lộ bề ngoài này chỉ là những “phụ kiện.” Nó không khái thị chính xác con người thật của bạn.

Sự thật thì bạn trông khác hẳn và bạn vẫn chưa hiểu được tính độc đáo đó.

Nào ta hãy chấm dứt phí thời gian nhìn quanh quần và cho phép những quan điểm thay đổi như chong chóng của



Không ai có thể kéo bạn ra khỏi đó cũng không ai thay thế bạn. . . bạn không có đối thủ!

KHÔNG CÓ ĐỐI THỦ

dư luận in hằn những hình ảnh hay ý kiến lên chúng ta. Chúng ta hãy tự tin chấp nhận tất cả những gì mà Chúa tạo dựng nên chúng ta một cách độc đáo.

Bạn Thuộc Về Ai?

Tôi không cần biết bạn gần gũi ai. Tôi không cần tên tuổi của cha mẹ bạn, trường lớp của bạn hay ông bà chủ của bạn. Tôi biết tên của Đấng phó sự sống để mua bạn. Nhưng bạn sẽ đánh mất rất nhiều nếu bạn tưởng tượng sự hy sinh của Ngài chỉ tới đó mà thôi. Khi bạn tìm được bạn, Ngài không làm sạch bạn rồi đặt bạn ở vị trí như trước đây. Ngài nâng bạn lên và ban cho bạn sự công chính của Ngài.

Bây giờ hãy nói lời này, như thể nó là tiếng thì thầm trong lòng bạn: Tôi thuộc về Ngài và Ngài thuộc về tôi.

Cha đời đời của bạn là Đấng duy nhất có quyền định hình bạn. Mẹ bạn đã cứu mang, đã mang nặng đẻ đau và chăm sóc bạn nhưng Cha Thiên Thượng thai nghén bạn, tạo dựng bạn và phán lời Ngài để bạn hiện hữu. Khi bạn hư mất, Ngài cứu chuộc bạn để một lần nữa Ngài gọi bạn là thuộc về Ngài. Ngày đến khi mà thời gian chúng ta biết sẽ kết thúc; Ngài sẽ tái tạo mỗi chúng ta và chúng ta sẽ nhận ra cuộc sống trên đất chỉ là hạt giống, và ở thiên đàng chúng ta sẽ trở hoa thành hình thể thật.

Tôi không biết cuộc đời này đã đặt để bạn ở đâu ngay hiện tại, nhưng hãy hiểu cho rằng địa điểm, mùa màng và hoàn cảnh liên tục thay đổi. Điều thật sự quan trọng giữa những biến thiên này đó là bạn là ai và bạn thuộc về ai.

Ngay từ đầu của chương này tôi có để một câu trích mà tôi thích của Ralph Waldo Emerson: “Điều mà chúng ta cần nhất là cần ai đó thúc đẩy chúng ta trở thành người mà chúng ta biết chúng ta sẽ nên như vậy.” Đức Chúa Trời là Đấng đó. Mọi sự của Ngài và mọi sự Ngài làm đều mang lại sự cảm hứng. Đấng Tạo Hóa thiết kế cách tài tình mọi thứ chúng ta thấy, nghe và biết như là cõi tạo vật để tái kết nối

chúng ta với danh tính thiên thượng. Ngài sai Con Ngài để tái lập mối quan hệ giữa chúng ta với Ngài.

So với việc được kết nối trở lại với danh tính đích thực của chúng ta thì rất nhiều người đã cho phép những việc họ làm, những gì họ có hoặc ngay cả những thứ họ thích định hình chính họ. Nhưng thật là ngu xuẩn khi gắn liền danh tính của bạn với điều gì đó mà rất dễ vụt khỏi tầm tay của bạn. Công việc có thể thay đổi, kỹ năng có thể mất đi và của cải có thể bị lấy trộm. Ngay cả những mối quan hệ gần gũi cũng có thể phân cách khỏi chúng ta. Những gì bạn có, những việc bạn làm và những người bạn quen có thể thay đổi, nhưng điều hết sức quan trọng là bạn không bao giờ đánh mất chính mình và mất Đấng Tạo Hóa mà bạn thuộc về.

Nếu bạn chỉ biết bạn sẽ đi đâu, bạn sẽ đánh mất bản thân trong lúc chạy đến đích. Nếu bạn chỉ biết bạn được kêu gọi để làm gì, bạn có thể thỏa hiệp với bản thân để đạt đến mục tiêu.

Do đó có một câu hỏi rất xưa, “Nếu ai được cả thế gian mà mất linh hồn mình thì chẳng ích gì.” (Mat 16:26).

Biết bạn là ai quan trọng hơn là biết bạn sẽ đi đâu hoặc ngay cả quan trọng hơn biết bạn có thể làm gì. Vì Ngài là Đấng Tạo Hóa của bạn, Chúa nói rất nhiều với bạn về việc bạn là ai. Và việc bạn thật sự là ai mang trong nó một khái niệm về những gì bạn có thể làm.

Bạn Là Ai?

Bạn không cần phải xem xét những gì bạn đã làm hay những việc bạn đã trải qua. Đừng mô tả bạn qua những gì bạn làm. Bạn không cần phải truy ra tông tích - độ thân, li dị, lập gia đình hay đang hẹn hò. Đây không phải là thông tin cá nhân được cập nhật trên Facebook. Việc này không dành cho tôi hay cho bạn.

Tôi muốn bạn biết bạn là ai.

KHÔNG CÓ ĐỐI THỦ

Trước khi đi tiếp, hãy lấy một cây viết, nhắm mắt lại, và xin Chúa thì thầm những danh hiệu độc đáo về bạn. Đừng sợ là bạn đang nghĩ ra các từ ngữ yêu thương và có giá trị. Những từ ngữ này thật sự là cách Ngài nhìn bạn. Hãy yên lặng một lát và nhận biết. Tôi thách thức bạn hãy viết ra ba từ hay những từ nào mà Ngài thì thầm với bạn. Khi bạn làm xong bài tập này, hãy nhìn những từ bạn nghe thì lúc đó bạn sẽ gác sang những lời nào người ta định nghĩa về bạn và bắt đầu nghe những Chúa thì thầm về cuộc đời bạn. Bạn có hơi ngạc nhiên về danh sách bạn viết ra không? Có phải bạn đã bị tiêm nhiễm về những lời này một thời gian vì bạn đã nghĩ như thế về bạn không?

Tôi muốn đảm bảo với bạn là Chúa không bao giờ nói lời nào trái với Kinh Thánh. Đức Thánh Linh hà sự sống vào những gì Lời Chúa nói. Nhưng chỉ vì chúng ta có Kinh Thánh, có khi nào chúng ta chỉ đọc mà không chịu lắng nghe không? Bản dịch Kinh Thánh *The Message* dịch Hê-bơ-rơ 12:28 đảm bảo chúng ta rằng “Đức Chúa Trời không phải là Đấng đứng xa một cách thờ ờ.” Tôi tin câu hỏi rất hay đã được hỏi tới bảy lần trong sách Khải Huyền vẫn còn là lời mời gọi đối với chúng ta ngày nay:

Ai có tai hãy lắng nghe lời Thánh Linh kêu gọi các Hội thánh. (Khải 2:7,11,17,29;3:6,13,22)

Sự thật rằng câu hỏi này được lặp lại bảy lần trong một sách Kinh Thánh cho thấy tầm quan trọng của nó . . . giúp tôi hiểu ra rằng tôi có thể tỉnh thức đang khi tai tôi vẫn còn ngủ. Chính lòng mong đợi thôi thúc mà tôi viết sách này nhằm để tỉnh thức lỗ tai bạn lắng nghe.

Chúng ta có thể để ý và lắng nghe tiếng Chúa. Chuyện gì xảy ra nếu chúng ta mời Thánh Linh phán với nơi nào trong đời sống chúng ta mà chúng ta đã để cho Ngài im lặng trước đây? Liệu bạn có để cho Ngài phán với bạn từng lĩnh vực một không? Có phải Chúa được phép phán một cách cụ thể vào tình bạn, vào hôn nhân và gia đình bạn không? Xét về nhiều phương diện thì chúng ta hay có thói quen bịt

tai với những lời cảnh báo của Chúa, và khi làm thế chúng ta đánh mất những điều khác mà Ngài muốn chia sẻ cho chúng ta. Để cả hội thánh có thể nghe tiếng Chúa thì mỗi cá nhân phải quyết định lắng nghe. Có phải chúng ta dám đánh thức lỗ tai để lắng nghe không?

Chúng ta không nên nghi ngờ định mệnh độc đáo mà Chúa ấn định. Nếu chúng ta làm thế, chúng ta sẽ bị suy yếu bởi sự do dự, sợ hãi hay giận dữ đang nhằm tấn công chúng ta. Chúa muốn cứu chuộc, phục hồi và thay đổi số phận của bạn để không còn một biến cố nào, một giai đoạn nào hay tên gọi nào trong quá khứ có thể định hình bạn. Vâng, các giai đoạn, các lời phê bình và các biến cố có thể tôi luyện bạn - những điều này có khả năng hình thành khí phách của bạn, nhưng nó không phải là thực thể của đời sống bạn . . . Đức Chúa Trời mới là thực thể của bạn.

Bạn đã được Ngài đeo đuổi vì bạn đã được Ngài yêu một cách độc đáo và bạn là sự biểu lộ độc đáo của tình yêu Chúa dành cho người khác. Tất cả những gì làm nên hình ảnh của một người con của Chúa đó chính là một sự khởi đầu để bày tỏ Đấng sáng tạo họ là ai. Trong một thế giới mà ai cũng tìm cách khám phá bản thân hay cải tạo bản thân thì Chúa là Đấng hoàn tất những gì Ngài làm ra. Cuốn sách này là một lời mời gọi hãy đeo đuổi Ngài . . . để Ngài có thể bày tỏ cho bạn!

Câu Hỏi Thảo Luận

1. Tại sao biết bạn là ai quan trọng hơn là biết bạn sẽ đi đâu?
2. Thảo luận tại sao tính độc đáo tốt hơn là sự ngang nhau hay sự giống nhau.
3. Có những đối thủ nào khiến bạn bị xao lãng không có khả năng chấp nhận định mệnh của bạn và đón nhận tình yêu của Chúa?

KHÔNG CÓ ĐỐI THỦ

4. Bạn có thấy khó mà mô tả bản thân bên ngoài những gì bạn làm? Nếu có thì tại sao?
5. Chúa thì thêm điều gì với bạn?